

วิสัยทัศน์ : ชุมชนมีความเข้มแข็งและน่าอยู่ สังเกตอ้อมดี คมนิยมงามและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

"ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์" "ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์"

กลายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระสังฆราช ฯ ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน



“ในวันที่ 31 มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหมี่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ วัดบ้านสะพาน ตำบลลำคองหมี่

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลลำคองหมี่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหมี่ ตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง”



ขพข.จัดโครงการการบริการวิชาชีพ



“วันที่ 31 มกราคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพาณิชย์การนครราชสีมา (ขพน.) ได้จัดโครงการการบริการวิชาชีพ โดยออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดของประชาชนในเขตตำบลลำคองหมี่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งพี่น้องประชาชนนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเข้าซ่อมแซมเป็นอย่างมาก”



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหมี่

ประจำเดือน มกราคม 2557

วิสัยทัศน์ : ชุมชนมีความเข้มแข็งและน่าอยู่ สังเกตอ้อมดี คมนิยมงามและการบริหารจัดการที่ดี แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหมี่



สวัสดิปีใหม่ 2557

บรรณาธิการ: ศักดิ์ชาย

สวัสดิปีใหม่ ปี2557ครับ.. ปีนี้ปีใหม่มาของ ก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข
ใจชีวิตมีความสุข การงาน การเงินก็ขอให้ขยับแบบก้าวหน้ากระโดดทะลุหมื่นล้านครับ ^_^..
สำหรับจดหมายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหมี่ ใหม่นี้จะมีกิจกรรม
อะไรบ้าง ติดตามข่าวใหม่ฉบับได้เลยครับ สามารถแวะมา ดิชม ร้องทุกข์ ได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำคองหมี่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๒๒๒๒๒
www.lamkhong.go.th ขอคุณผู้อ่านทุกท่านครับ..

อำเภอดำรงความสะอาด 7 วัน ๗๖ โครงการ ทองมีใหม่



“องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าวัดดอนผวา ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมรณรงค์ความปลอดภัยในเรื่องการใช้รถใช้ถนน อันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทางอีกทางหนึ่งด้วย

วันเด็กแห่งชาติ"57



“ในวันที่ 10 มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งมีการแสดงจากนักเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ การออกแสดงจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิเช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอนोनสูง กศน.อำเภอนोनสูง หน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรอำเภอนोनสูง เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆหลายๆที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง และในปี2557นี้ คำขวัญวันเด็ก คือ กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”



กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อปท.โนนสูง



“เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอนोनสูง ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนผวา อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสุชาติกิตติ์ สุทธิกาศนียธร นายอำเภอนोनสูง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล สร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยสานสัมพันธ์ให้เกิดความรักใคร่และเป็นกันเองระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเป็นอย่างดี”



แจ้งชาวบ้านเรา

งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีค่าธรรมเนียม ประจำปี 2557 ดังนี้
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษีระหว่าง เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557
ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษีระหว่าง เดือน มกราคม - มีนาคม 2557
ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษีระหว่าง เดือน มกราคม - เมษายน 2557
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ยื่นแบบชำระภาษีได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ งานจัดเก็บรายได้ ในวันเวลาราชการ จ้า *****